

## **Ba mươi năm năm sát cánh chăm lo**

Trường THPT Hồng Bàng được thành lập từ năm 1988. Buổi đầu chỉ có 27 công đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn có 3 đồng chí: thầy Nguyễn Ngọc Thành, thầy Phạm Quang Biên và cô Nguyễn Thị Hằng. Trong những năm tháng đầu tiên ấy, hoạt động công đoàn chủ yếu mang tính tự giác, nhiệt huyết và gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Nhưng công đoàn đã thực sự đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm “*Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt*”, chuyên cần, bền bỉ quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.



Thầy: Nguyễn Văn Đông  
(Chủ tịch công đoàn)

**Đ**ến nay, qua 35 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn trường THPT Hồng Bàng đã trải qua 11 kỳ đại hội, với 6 đồng chí tham gia giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn. Tuy thời gian và năng lực công tác của mỗi đồng chí có khác nhau, nhưng họ đều là những cán bộ năng động, nhiệt tình, hết mình vì tập thể. Trong đó Thầy Phạm Quang Biên được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Công đoàn trường hiện nay có 75 công đoàn viên, được chia thành 7 tổ công đoàn trong đó có 1 tiến sỹ 36 thạc sỹ, 33 trình độ đại học và 1 trung cấp. Ban chấp hành có 7 đồng chí, 100% công đoàn viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn

Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là tập hợp, tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua, nhằm cổ vũ động viên các công đoàn viên phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhà trường đặt ra, Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua “*Dạy tốt, học tốt*”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp như: tổ chức thao giảng, dự giờ, xây

dựng, bồi dưỡng những tấm gương điển hình. Ban chấp hành Công đoàn cùng với nhà trường tổ chức các Hội nghị khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, động viên công đoàn viên tự học và khắc phục hoàn cảnh vươn lên trong công tác. Các phong trào này đã luôn tạo không khí sôi nổi, tinh thần thi đua lành mạnh trong tập thể sư phạm nhà trường. Ngày càng xuất hiện nhiều gương sáng về tự học, phấn đấu trở thành Giáo viên giỏi - CSTĐ các cấp. Hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, tỷ lệ học sinh giỏi Thành phố, học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng, nhiều năm liền được công nhận là “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Được nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn là tổ ấm, là đại gia đình, nơi chia sẻ nỗi buồn của mỗi cán bộ giáo viên. Hướng tới mục tiêu cao đẹp đó, Công đoàn cùng với Ban Nữ công đã thực hiện tốt phong trào “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*”, “*Nuôi con khỏe, dạy con ngoan*”. Chính phong trào này đã góp phần tích cực xây dựng gia đình CBGV

hạnh phúc, tạo điều kiện tốt cho mỗi công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn trường đã biểu dương, khen thưởng kịp thời những công đoàn viên có thành tích vào các dịp: ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sơ kết học kỳ 1, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tổng kết năm học.

Mặc dù trong điều kiện còn hạn hẹp, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn lúc ốm đau, hoạn nạn; chia sẻ kịp thời lúc buồn vui. Công đoàn đã phát huy vai trò trong việc giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với đội ngũ giáo viên, các chế độ liên quan về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp khó khăn, nâng lương trước hạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, vận động CB - GV-NV đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện, quỹ Mái ấm công đoàn, tích cực tham các ngày hội hiến máu tự nguyện do Thành phố phát động.

Công đoàn đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa và sáng tạo, góp phần xây dựng tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên trong nhà trường: Chương trình *Gặp mặt đầu rằm* và *Người xây tổ ấm* nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chương trình *Bánh chưng xanh* đón Tết Nguyên đán; liên hoan tất niên, tặng quà cho các cụ tứ thân phụ mẫu từ 75 tuổi trở lên. Thăm hỏi, động viên con CBGVNV thi vào lớp 10 và thi TN THPT. Công đoàn tổ chức thăm và tri ân các gia đình Thương binh Liệt sỹ nhân ngày 27/7 và

gặp mặt các thầy cô giáo đã từng tham gia quân ngũ nhân ngày 22/12; tổ chức khám sức khỏe, du lịch hè cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, gặp mặt các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu nhân dịp ngày Người cao tuổi Việt Nam 1/10, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tặng quà cho các cháu là con cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Duy trì Câu lạc bộ bóng bàn, thu hút sự tham gia tích cực của các công đoàn viên và học sinh.

Công đoàn rất coi trọng vấn đề giáo dục tư tưởng cho công đoàn viên và người lao động. Vì vậy luôn bám sát và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của các cấp công đoàn, xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, chăm lo công tác phát triển đoàn viên mới, tham gia xây dựng Đảng và nhà trường trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động Tổ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc theo đúng nội dung, tiêu chuẩn và đúng thực chất. Các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của Ngành, các phong trào quần chúng đã được thường xuyên phát động, tổ chức và thực hiện có hiệu quả cao như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học

sinh noi theo”, “Ki cương - Tình thương - Trách nhiệm”,

Trong những năm gần đây đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường hoạt động công đoàn được sự quan tâm của chính quyền vẫn làm tốt công tác chăm lo tới đời sống của CBGVNV, giáo viên yên tâm công tác, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do trường và cấp trên phát động.

Đặc biệt vào tháng 5 năm 2022 trường THPT Hồng Bàng được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt xây mới. Đây là cơ hội để trường THPT Hồng Bàng trở thành trường chuẩn quốc gia hiện đại, thông minh trong quận Hồng Bàng và Thành phố Hải Phòng.

Với tinh thần trên Công đoàn trường vận động tất cả CBGVNV nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cá nhân và tập thể nỗ lực phấn đấu để trường THPT Hồng Bàng đạt chuẩn quốc gia hiện đại, thông minh, năng cao vị thế nhà trường và nâng cao đời sống CBGVNV nhà trường.

Một số thành tích tiêu biểu trong những năm gần đây như:

**Năm học 2007 - 2008 :** Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

**Năm học 2008 - 2009:** Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

**Năm học 2010 - 2011:** Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam

**Năm học 2011 – 2012 :** Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố

**Năm học 2012 – 2013:** Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động Thành phố

**Năm học 2013 – 2014:** Đạt danh hiệu “ Công đoàn vững mạnh xuất sắc”

**Năm học 2015 - 2016:** Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố

**Năm học 2016 – 2017:** Đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”

**Năm học 2017 – 2018:** Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố

**Năm học 2018 – 2019:** Công đoàn trường được nhận Giấy khen của BCHCD Ngành Giáo Dục Hải Phòng.

**Năm học 2019 – 2020:** Công đoàn trường được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hải

**Năm học 2020 – 2021:** + Công đoàn trường được nhận Giấy khen của BCHCD Ngành Giáo Dục Hải Phòng

+ Công đoàn trường được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố trong phong trào thi đua “ Văn hóa – Thể thao”

**Năm học 2021 – 2022: Chưa xét**

Chặng đường 35 năm dựng xây và phát triển, tổ chức Công đoàn trường được sự quan tâm của chính quyền và sự ủng hộ của công đoàn viên đã thực sự vững mạnh về lượng và chất, xứng đáng với niềm tin cậy, yêu quý của các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cũng như các cấp Công đoàn và Chính quyền địa phương, thành phố.

Chủ tịch Công đoàn

**Nguyễn Văn Đông**

## CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ



*Nguyễn Ngọc Thành  
1988-1989*



*Phan Diệu Loan  
1989-2002*



*Đỗ Văn Quân  
2002-2007*



*Vương Lệ Thủy  
2007- 2009*



*Phạm Quang Biên  
2009 - 2016*



*Nguyễn Văn Đông  
2016-nay*



*Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022*

## MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG ĐOÀN



Tuần lễ áo dài truyền thống.



Du lịch hè cho CBGVNV trường.



Tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà con CBGVNV thi vào lớp 10 và thi THPT





Tuyên dương nữ công đoàn viên “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” nhân kỷ niệm ngày 8/3



Công đoàn viên tích cực tham gia ngày hội : Hiến máu tình nguyện